

Xuân Nhâm Dần 2022 ~ Xuân An Lành

Lê Thiên

Thú thật, khi nghe anh em phụ trách Báo Xuân Cộng đoàn CGVN Giáo phận Metuchen đưa ra chủ đề “Xuân An lành” cho Đặc san Xuân Cộng đoàn năm 2022, tôi không tâm đắc lắm vì nghĩ rằng đâu phải chỉ đầu Năm Mới chúng ta mới nghĩ tới AN LÀNH!

Ý tưởng AN LÀNH, lòng mong ước AN LÀNH, khát vọng sống AN LÀNH lúc nào lại không có sẵn trong mỗi con người, đâu cần đợi tới đầu năm mới? Và lại, trong Thánh lễ hằng tuần (thậm chí hằng ngày) lời chúc tụng và lời xin BÌNH AN được lặp đi lặp lại cho tới cuối lễ. Đó cũng là lời cầu xin khẩn thiết, lời cầu chúc chân thành và là niềm mong ước phát xuất tự đáy lòng mỗi người trao gửi cho nhau giữa Cộng đoàn.

Dẫu vậy, trao cho nhau lời chúc AN LÀNH có lẽ không bao giờ là một việc thừa, đặc biệt trong Năm Nhâm Dần 2022 này.

Vì sao? Vì suốt hai năm qua, năm 2020 và 2021, loài người đã phải đắm chìm trong chuỗi dài triền miên cuộc sống bất an bởi sự đe dọa và uy hiếp từng ngày, từng giờ của cơn Đại Dịch kéo dài, gieo rắc kinh hoàng khắp thế giới, mà thủ phạm là con virus Corona, các nhà khoa học đặt tên là COVID-19.

Covid-19 không ngừng hoành hành gây thảm họa khắp cùng trái đất, giết chết hàng triệu sinh linh, chặn đứng các công cuộc sản xuất, giao thương hàng hóa, gây tê liệt mọi sinh hoạt kinh tế, xã hội... Cùng với COVID-19, những virus(es) DELTA,OMICRON lại xuất hiện tăng thêm đe dọa cho loài người.

Những loài virus(es) trên đây thực ra đều thuộc giống Corona virus, tác hại nặng nhẹ khác nhau thế nào chưa rõ, nhưng đều vô cùng nguy hiểm cho sự sống của con người. Những tên gọi cho các corona virus(es) trên là do các nhà khoa học đặt cho, mang tính ước lệ.

Nghe đâu COVID-19 được viết tắt từ “Corona Virus December 2019” vì nó được phát hiện hồi Tháng 12, năm 2019. Riêng những tên gọi DELTA vàOMICRON là do mượn từ bộ chữ cái (alphabet) Hy Lạp: DELTA – chữ D; vàOMICRON – chữ O.

Tất cả các virus(es) đều là cơn ác mộng cho cả loài người hôm qua, hôm nay và cả ngày mai. May thay! Khoa học đã tìm ra vắc-xin chích ngừa và thuốc uống điều trị cũng như biện pháp ngăn chặn lây lan gồm khẩu trang và giãn cách.

Dẫu vậy, vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan và cả quan điểm chính trị bao trùm, hiểm họa Corona Virus đối với nhân loại vẫn còn là mối đe dọa lớn. "Gần như chắc chắn đây sẽ không phải biến chứng cuối cùng gây nhiều chú ý và sợ hãi lo ngại", Francis Collins, Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) nói hôm 5/12, cảnh báo về biến chứng Omicron và những gì sẽ xảy ra sau đó.

Vì vậy, năm Nhâm Dần 2022 chúng ta càng cần tới lời cầu Bình An.

Thật là quý báu nếu chúng ta gia tăng lời cầu nguyện và trao cho nhau lời chúc AN LÀNH bất cứ lúc nào. Với Cộng đoàn chúng ta, AN LÀNH càng là nhu cầu cấp thiết và liên li.

Cộng đoàn chúng ta nhỏ bé, nhỏ bé lắm... Thế nên, nhu cầu AN LÀNH càng đòi hỏi chúng ta gạt bỏ cái tôi hãnh tiến của mỗi người hầu sống trung thực hơn với chính mình và trung thực với người xung quanh, khiêm tốn, thành thật với chính mình cũng như với tha nhân, không đái bôi “bằng mặt” mà lòng thì “gươm đao”, đánh mất nghĩa tình thân thương chân thật giữa người với người, đánh mất bầu khí AN LÀNH nối kết chúng ta, đặc biệt trong Năm NHÂM DẦN 2022 này, một năm có nguy cơ biến động không nhỏ vì hiểm họa corona virus. ■

Lê Thiên (Xuân Nhâm Dần 2022)

